



## ประกาศกรมปศุสัตว์

### เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งกำหนดการรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑, ๒ ในหัวข้อที่ ๑, ๒ และหัวข้อที่ ๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ( ตามเอกสารแนบ ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ดังต่อไปนี้

#### ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๐๑

นางสาวภรณ์ทิรา วงศ์ก่อ

๐๐๒

นางสาวกัญญนิช ชนะวณิชย์

๐๐๓

นางสาวจารุณี จงเชิดชูตระกูล

๐๐๔

นายธนรัฐ สิงห์คำวงษ์

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรข้างต้น กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้รับรองตนเองใน ใบสมัครว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาหรือเลือกสรร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ หัวข้อที่ ๑,๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ หัวข้อที่ ๓ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จังหวัดปทุมธานี (ตามตารางสอบที่แนบ)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายรักไทย จามภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

ตารางสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

วัน	เวลา	ตำแหน่ง	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	นายสัตวแพทย์	<p><u>การประเมินครั้งที่ ๑</u></p> <p><b>๑. ความรู้</b></p> <p>๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป</p> <p>- ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ</p> <p>- ความรู้รอบตัว</p> <p><b>๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ</b></p> <p>๒.๑ ความสามารถหรือทักษะในหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง</p> <p>- พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>- ความสามารถให้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office</p>	<p>ห้องประชุม</p> <p>กองควบคุมอาหารและยาสัตว์</p> <p>จังหวัดปทุมธานี</p>
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	๐๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	นายสัตวแพทย์	<p><u>การประเมินครั้งที่ ๒</u></p> <p>จะทำการทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้ง จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทักษะ ทักษะไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความใฝ่รู้รอบด้าน</p>	<p>ห้องประชุม</p> <p>กองควบคุมอาหารและยาสัตว์</p> <p>จังหวัดปทุมธานี</p>

\*หมายเหตุ\* ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จ.ปทุมธานี

และทางเว็บไซต์ <http://afvc.dld.go.th> หัวข้อรับสมัครงาน